
สภามหาวิทยาลัยรบัรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว 
ในการประชุม ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๕๑  วันท่ี   ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๑     

 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
คร้ังท่ี ๑๕/๒๕๕๑ 

วันศุกรท่ี ๑๐ ตุลาคม  ๒๕๕๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ หองประชมุเอ้ืองผึ้ง ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรต ิ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

ผูมาประชุม 
๑. ศ.เกียรติคณุ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี ปฏิบัติหนาที่ นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. รศ.ดร.อานนท เที่ยงตรง ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ผศ.ดร.เรืองเดช วงศหลา อธิการบดี 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๔.      ดร.ศุภวตัร ภูวกุล           ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย        
                                                                                  กรรมการสภามหาวทิยาลัยโดยตําแหนง 
๕.      รศ.วาที่ ร.ต.สกล       แกวศิริ  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๖.      ดร.จรูญ คํานวนตา ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๗.     ดร.ทองใบ ทองเปาด ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๘.     รศ.ดร.บุญวัฒน อัตชู                       ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิ 
๙.      นางเพ็ญพรรณ                  วังววิัฒน                 ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๐.    นายเรืองชัย ทรัพยนิรันดร        ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๑.    นางอรวรรณ                     ชยางกูร                  ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๒.   ผศ.จรินทร                        ชาติพันธ                รองอธิการบดี 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๓.   ผศ.เพิ่มศักดิ์        สุริยจันทร              คณบดีคณะครศุาสตร  
                                                                                  กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากผูดาํรงตําแหนงบริหาร 
๑๔.   ผศ.ไพศาล สิทธิเลิศ คณบดีคณะวทิยาการจดัการ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๕.   รศ.ประสิทธิ์ กิจจนศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๖.    อาจารย ดร.สุธีร นนทภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๗.   ผศ.สารุง ตันตระกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๘.   อาจารยสัญญา สะสอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๙.    อาจารยถนัด                     บุญชัย                    รองอธิการบดี  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
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ผูไมมาประชมุ 
๑.     นายจุมพล ชุติมา ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๒.    ร.ต.อ. ดร.นิติภูมิ            นวรัตน                ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๓.    นายทินกร นําบุญจิตต ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๔.    นายธวัชวงศ ณ เชียงใหม            ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   
๕.    อาจารยพวงทอง พรอมไท             ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
ผูเขารวมประชุม 
๑.     ผศ.เสาวณี                           ใจรักษ                   รองอธิการบดีฝายวางแผนและพฒันา 
๒.    รศ.น.สพ.ศุภชัย            ศรีธิวงศ  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๓.     ผศ.สุพจน             บุญแรง                  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๔.    นางกนกวรรณ            พวงลังกา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕.    นางศิริพร                            ธุวดาราตระกูล      ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 
๖.    นางสาวอมตะ                     ปญจไชยา              ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 
๗.   นายโกศล                             แสงงาม                 ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 
 
เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 
 ๑.๑  การพิจารณาตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
        ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๑  คร้ังท่ี ๒ (รองศาสตราจารยบุญรัตน  เกษมพิทักษพงค) 
 
                    อุปนายกสภามหาวิทยาลั ยนํ า เสนอที่ประชุมว า   สืบ เนื่ องจากการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ ๑๔/๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑  สภามหาวิทยาลัยมีมติ
เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยดําเนินการอนุมัติตอเวลาราชการใหแก รองศาสตราจารยบุญรัตน  เกษม
พิทักษพงค ซ่ึงเปนผูผานการพิจารณาของคณะกรรมการตามขอ ๖ (๑)  และมอบอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัยและรองศาสตราจารยประสิทธิ์  กิจจนศิริ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจํา รวมกันตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของใหเปนไปตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด
ตอไป 
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       บัดนี้ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและรองศาสตราจารยประสิทธิ์  กิจจนศิริ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําไดตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของแลว  พบวา
เปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนดตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ทุกประการ 
      รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๑  
  
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง 
  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
 
 ๔.๑ การลาออกจากตําแหนงของผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม    
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมวา  ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชมุ 
คร้ังที่ ๓/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๘  ไดมีมติแตงตั้งใหผูชวยศาสตราจารย ดร.อัญชลี  
วงศหลา ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  ตั้งแตวันที่  ๙ มีนาคม   
๒๕๔๘   
 รายละเอียดตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ที่  ๕/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๙  
มีนาคม  ๒๕๔๘    
     บัดนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัญชลี  วงศหลา  ไดขอลาออกจากตําแหนงผูอํานวยการ
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  ตั้งแตวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑  เปนตนไป  รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๔.๑   นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ 
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 ๔.๒  ขอความรวมมือเก่ียวกับแนวปฏบิัติในการเสนอหลักสูตรท่ีใชในการจัดการเรียน 
                       การสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม           
 
           เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมวา   สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา ทําหนังสือขอความรวมมือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเสนอหลักสูตรที่ใชในการ
จัดการเรียนการสอน  คือ   จะตองเสนอหลักสูตรที่ ไดผ านการเห็นชอบหรืออนุมัติจาก 
สภามหาวิทยาลัยใหจัดการเรียนการสอนไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา
รับทราบใหความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรนั้น ๆ  ซ่ึงที่ผานมาปรากฏวามหาวิทยาลัยไดสง
หลักสูตรไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหลังจากเปดการเรียนการสอนไปแลวระยะ
หนึ่ง  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จึงใครขอความรวมมือใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ
ดังนี้ 
 ๑. หลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว  ตองเสนอใหคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบเพื่อพิจารณารับทราบหลักสูตร  
หากไมไดดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดอาจจะไมไดรับการพิจารณารับทราบหลักสูตรและ
เสนอใหสํานักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยตอง
จัดทํารางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ 
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัย เพื่อใหการกําหนดชื่อปริญญาในหลักสูตร
ที่เปดสอนมีกฎหมายรองรับและเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
ในมาตรา ๕๖ วรรคสองและมาตรา ๖๐ วรรคสอง  
 ๒. หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัย ไดมีมติใหความเห็นชอบหรืออนุมัติใหปดการจัดการเรียน
การสอนแลว  จะตองแจงมติดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ  เพื่อที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จะไดดําเนินการปรับฐานขอมูลหลักสูตรและแจงให
สํานักงาน ก.พ. ทราบและดําเนินการ 
 ๓. สถาบันอุดมศึกษามิควรเปดสอนหลักสูตรใด ๆ กอนที่สภามหาวิทยาลัยจะเห็นชอบ 
การเปดสอนหลักสูตรนั้น 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒   นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  
 
     ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
 ๑. หลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว  ควรมีการประทับที่หนาปก
หลักสูตรวาเห็นชอบจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่เทาไหร  เมื่อวันที่เทาไหร  และลงนาม
โดยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
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 ๒. ควรมีการติดตามเรื่องพระราชกฤษฎีกา วาดวย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัย 
 ๓. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ปดแลว  ควรแจงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทราบดวย 
 ๔. ควรมีแนวปฏิบัติในการนําเสนอหลักสูตรกอนการเปดสอนหลักสูตรประมาณ ๖ เดือน
เพื่อใหเวลากับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา  หากมีการแกไขก็จะไดดําเนินการ
กอนการเปดสอนหลักสูตร 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ 
 

๔.๓   รายงานผลการจัดทําคําใหการแกคําฟองคดีศาลปกครองเชียงใหม 
          คดีหมายเลขดําท่ี ๑๘๔/๒๕๕๑ 

   
            เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมวาสืบเนื่องจากนางพวงทอง  พรอมไท 
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนง อาจารย ระดับ ๗ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ไดฟองสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ตอศาลปกครองเชียงใหม เปนคดีหมายเลขดําที่ ๑๘๔/๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม 
๒๕๕๑  โดยศาลปกครองเชียงใหมไดมีคําส่ังเรียกใหสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมทําคําใหการ
แกคําฟองยื่นตอศาลปกครองเชียงใหม ภายใน ๓๐ วัน  นับแตวันที่ไดรับคําส่ังดังกลาว   

 สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑  จึง
ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําคําใหการแกคําฟองคดีหมายเลขดําที่  ๑๘๔ /๒๕๕๑   ของ 
ศาลปกครองเชียงใหม  รายละเอียดตามคําส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่ ๒๑/๒๕๕๑  
ลงวันที่  ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
 บัดนี้ คณะกรรมการดังกลาวไดดําเนินการจัดทําคําใหการแกคําฟองคดีหมายเลขดํา 
ที่  ๑๘๔ /๒๕๕๑   ลงวันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๑  พรอมดวยพยานหลักฐานตามคํ า ส่ั ง 
ศาลปกครองเชียงใหม เรียบรอยแลว  และไดจัดสงคําใหการถึงศาลปกครองเชียงใหมแลว  เมื่อวันที่ 
๑๙ กันยายน ๒๕๕๑ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
   รับทราบ  
 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๑ วันที่ ๑๐ ตุลาคม   ๒๕๕๑ 



 ๖

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 ๕.๑ การปรับปรงุแกไของคประกอบและอํานาจหนาท่ี 
                          ของคณะกรรมการบริหารงานบคุคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
 
              รองศาสตราจารยประสิทธิ์  กิจจนศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจํานําเสนอที่ประชุมวา  ไดมีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อเสนอเรื่องการปรับปรุงแกไข
องคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  
ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. เห็นควรใหปรับปรุงแกไขโครงสรางของกรรมการและเพิ่มเติมอํานาจหนาที่อีก  
๑ ขอ คือใหมีอํานาจหนาที่สําหรับบริหารพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
  ๒. หากตองการปรับปรุงแกไขควรมีการยกรางกฎหมายเพื่อใหสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา 
  ๓. เสนอขอใหเตรียมเอกสารระเบียบ ขอบังคับ และเอกสารที่เกี่ยวของใหกับ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคนในหองประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  ๔. ควรมีการปรับปรุงใหครอบคลุมทั้งพนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ 
ลูกจางประจํา  และลูกจางชั่วคราว 
  ๕. ควรมีกรรมการยกรางขึ้นมา  โดยอาจเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นดวย 
  ๖.  ควรมอบใหกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมพิจารณา ๒ ประเด็น 
    ๑)  สมควรปรับปรุงหรือไม 
    ๒) หากสมควรปรับปรุงใหยกรางขึ้นมาแลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
  ๗. ควรมีการแตงตั้งกรรมการเพื่อพิจารณาระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ทั้งหมดของ 
มหาวิทยาลัยวาฉบับใดที่ควรจะปรับปรุงและนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
  
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๑ วันที่ ๑๐ ตุลาคม   ๒๕๕๑ 



 ๗

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  ๑. มอบกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย 
หลักเกณฑและวิ ธีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย  (ก .บ .ม . )  
พ.ศ. ๒๕๕๐  แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  สําหรับเรื่องกฎ ระเบียบและขอบังคับอื่น ๆ  
ใหพิจารณาในระยะตอไป 
  ๒. มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยในการประชุมทุกครั้งใหเตรียมเอกสารระเบียบ  
ขอบังคับและเอกสารที่เกี่ยวของสําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยในหองประชุม 
 

๕.๒ การปรับอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวชิาการวุฒปิริญญาเอก  
 
               เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมวา  สืบเนื่องจากการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๗/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐  สภามหาวิทยาลัยมีมติให
มหาวิทยาลัยนําเสนออัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการวุฒปริญญาเอกให 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเปนกรณีเฉพาะราย  ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอขอปรับอัตราเงินเดอืน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการวุฒิปริญญาเอก จํานวน ๔ คน ดังนี้ 
 ๑. พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการวุฒิปริญญาเอกที่ขอปรับอัตราเงินเดือน จํานวน ๓ คน  
คือ  ๑.๑ อาจารย ดร.รัชนีพร   สุทธิภาศิลป 
  ๑.๒ อาจารย ดร.กาญจนา  สุระ 
  ๑.๓ อาจารย ดร.สราวุฒิ  สมนาม 
  คณะกรรมการเงินรายไดในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑  
และครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑  มีมติเห็นชอบใหไดรับอัตราเงินเดือน  
๑.๗ เทาของวุฒิปริญญาเอก ตั้งแตวันที่สําเร็จการศึกษา  แตไมกอนการบรรจุเขาปฏิบัติงาน 
 

 ๒. พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการวุฒิปริญญาเอกที่โอนยายสังกัด  และขอรับอัตรา
เงินเดือนที่ไมต่ํากวาที่ไดรับจากสังกัดเดิม จํานวน ๑ ราย คือ  อาจารย ดร.วราภรณ  บุญเชียง 
 คณะกรรมการเงินรายไดในคราวประชุม คร้ังที่ ๓/๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ 
และครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑  มีมติเห็นชอบใหไดรับอัตราเงินเดือนที่ไม 
ต่ํากวาที่ไดรับจากสังกัดเดิม  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๒  นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
 

 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๑ วันที่ ๑๐ ตุลาคม   ๒๕๕๑ 



 ๘

 
 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.  เนื่องจากมีอาจารยสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมากกวา ๔ คน  ดังนั้นควร
มีการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการวุฒิปริญญาเอกทั้งหมด
พรอมกันเพื่อความเสมอภาค 
  ๒. ควรรอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเขา
กรอบเรียบรอยกอนแลวจึงดําเนินการปรับอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการวุฒิ
ปริญญาเอก 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อธิการบดี รับนํ าก ลับไปพิ จารณาในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพื่อดําเนินการพรอมกันทั้งระบบ 
   
 ๕.๓  การโอนยายสับเปล่ียนตําแหนงขาราชการ ของอาจารยสุปราณี  วัฒนสิน 
 
         เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมวา  ดวยอาจารยสุปราณี  วัฒนสิน  
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตําแหนงอาจารย 
ระดับ ๗ ขอโอนยายสับเปลี่ยนตําแหนงกับ ผูชวยศาสตราจารยวรพจน  วีรพลิน ขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ระดับ ๘   
ตามหลักฐานการยินยอมการโอนของทั้งสองมหาวิทยาลัยและเจาตัวสมัครใจ  ซ่ึงคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ใหความเห็นชอบในคราวประชุมวิสามัญ คร้ังที่ ๑/๒๕๕๑  
เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๑  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๓  นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  ๑. อนุมัติใหโอนอาจารยสุปราณี  วัฒนสิน ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไปสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ตั้งแตวันที่ ๑๕ 
ตุลาคม ๒๕๕๑ เปนตนไป 
  ๒ .  อนุมัติ รับโอนผูชวยศาสตราจารยวรพจน   วีรพลิน   ขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ตั้งแตวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑  เปนตนไป 
 

 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๑ วันที่ ๑๐ ตุลาคม   ๒๕๕๑ 



 ๙

 ๕.๔ การจางอาจารยผูเกษียณอายุราชการปฏิบัติงานประจําสาขาวิชาภาษาไทย   
 
         เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมวา  สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชา
มนุษยศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เสนอขอจางขาราชการเกษียณอายุราชการ 
(ผูชวยศาสตราจารยวาสนา  ทองรองแกว) ปฏิบัติงานในตําแหนงอาจารยสอนในรายวิชา 
ที่ขาดแคลนของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ซ่ึงผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ตาง ๆ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
 ๒๕๕๐ 

๒. สภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐  
๓. คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑  โดยกําหนด

คาตอบแทนในการจางเดือนละ ๑๕,๖๐๐ บาท 
๔. คณะกรรมการเงินรายได  แจงเวียนหนังสือที่ ศธ ๐๕๓๓.๑๑/ว ๑๖  และบันทึกขอความ 

ที่ ๑๔๘/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เพื่อใหความเห็นชอบ 
 
ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ในการนําเสนอครั้งตอไปควรตองขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยกอนการดําเนินการ 
ทุกอยาง  เวนแตหากดําเนินการไปแลวและขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยภายหลังจะตองมีคําอธิบาย
และเหตุผลที่ชัดเจน 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติการจางผูเกษียณอายุราชการคือ ผูชวยศาสตราจารยวาสนา  ทองรองแกว 
ปฏิบัติงานในตําแหนงอาจารยพิเศษ ในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหไดรับคาจางเปน
คาตอบแทนจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยเปนรายเดือน ในอัตราเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท และคา
ประสบการณในการสอนระดับอุดมศึกษา เดือนละ ๕,๖๐๐ บาท รวมเดือนละ ๑๕,๖๐๐ บาท  ตั้งแต
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๑   
 
 
 
 
 
 

 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๑ วันที่ ๑๐ ตุลาคม   ๒๕๕๑ 



 ๑๐

 ๕.๕  (ราง) คําสั่งสภามหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา 
                       ผูอํานวยการสถาบันภาษา ศลิปะและวัฒนธรรม 
 
          เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมวา  ดวยผูชวยศาสตราจารย ดร.อัญชลี  
วงศหลา  ผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ขอลาออกจากตําแหนงผูอํานวยการ
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  ตั้งแตวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑  และตามขอบังคับมหาวทิยาลยั
ราชภัฏเชียงใหม วาดวย การสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการหรือ
หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๖ กําหนดใหสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง  “คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนผูอํานวยการ”  เพื่อดําเนินการ
สรรหาผูอํานวยการ  และตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การสรรหาบุคคลเพื่อ
แตงตั้งเปนผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ  พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๑๕ วรรคสอง กําหนดใหมีการสรรหาใหแลวเสร็จภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่วางลง 
 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้ง  “คณะกรรมการ 
สรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนผูอํานวยการ” รายละเอียดตาม (ราง) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๕  นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ๒ ประเด็น 
คือ 

๑. การแตงตั้งรักษาการแทนผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  
๒.   พิจารณาการแตงตั้งกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและเสนอรายชื่อกรรมการ ดังนี้ 
  ๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒ คน คือ 
   ๑) นางเพ็ญพรรณ วังวิวัฒน 
   ๒) รศ.ดร.อานนท เที่ยงตรง 
  ๒ . กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  และกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา จะแจงใหทราบหลังจากเลิกประชุม 
 
 
 
 

 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๑ วันที่ ๑๐ ตุลาคม   ๒๕๕๑ 



 ๑๑

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  ๑. มอบใหอธิการบดีเปนผูแตงตั้งรักษาการผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม  โดยใชมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
โดยอนุโลม 
  ๒. อนุมัติคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ 
สรรหาผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตาม (ราง) คําส่ังที่นําเสนอ 
   

๕.๖ การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการเกษตร 
 

      คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรนําเสนอที่ประชุมวา ดวยคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
มีความประสงคจะพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการเกษตร  
ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๘ 
มกราคม ๒๕๔๙ ที่กําหนดใหการพัฒนาหลักสูตรใหม ใหมหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  
เพื่อใหแนวคิดและขอเสนอแนะกอนการพัฒนาหลักสูตร  ดังนั้นคณะเทคโนโลยีการเกษตรจึง
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหแนวคิดและขอเสนอแนะกอนการพัฒนาหลักสูตร  โดย
ขอนําเสนอขอมูลประกอบ ดังนี้ 
 หลักการและความเปนมา 

๑. ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมมีผลผลิตการเกษตรมากมาย 
๒. เพื่อแสวงหาความรูที่เกี่ยวของภาคเกษตรอยางครบวงจร  มีความสัมพันธกับ 

ตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม 
๓. ศึกษาการจัดเตรียมปจจัยการผลิตที่มีสวนทําใหผลผลิตทางการเกษตรเพิ่ม 

มากขึ้น 
๔. การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรใหเปนผลิตภัณฑหลากหลายชนิดเพื่อสราง 

มูลคาเพิ่ม 
 ปรัชญาของหลักสูตร 
  มุงผลิตมหาบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถระดับสูงในการวิจัย สาขาวิชา
เกษตรศาสตรและสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  โดยกระบวนการวิจัยเพื่อใหสามารถบุกเบิก
แสวงหาความรูใหมไดอยางอิสระเพื่อนํามาปรับใชในการพัฒนาการเกษตร  อุตสาหกรรมเกษตร
และชนบทที่ยั่งยืน  รวมทั้งมีความสามารถในการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ  
เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตรที่มีความเชี่ยวชาญกับศาสตรอ่ืนไดอยางตอเนื่อง  มีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาการและวิชาชีพ 
 
 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๑ วันที่ ๑๐ ตุลาคม   ๒๕๕๑ 



 ๑๒

 วัตถุประสงค 
  ๑. เพื่อใหมีความรูความสามารถ ทักษะและเจตคติในการปฏิบัติงานดานการวิจัย
และพัฒนาการเกษตรในระดับมาตรฐานสากล 
  ๒. เพื่อใหมีความใฝรูและมีความสามารถในการวิจัยและพัฒนาการเกษตร 
  ๓. เพื่อใหมีทักษะและความพรอมในการรับการถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
ระดับสูงที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการเกษตร 
  ๔. เพื่อใหมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่และสังคมตลอดจนอนุรักษและเสริมสรางทรัพยากรธรรมชาติ ศาสนาและศิลปวัมนธรรม
ของประเทศ 
 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
  ๑. สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา สาขาวิชาเกษตรศาสตร  
พืชศาสตร  สัตวศาสตร สัตวบาล  เทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหลักสูตร 
  ๒. มีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ซ่ึง
กําหนดไวสําหรับผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 
 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ควรปรับหลักสูตรแผน ก โดยใหเนนการวิจัย  หากจะเปนไปทางการศึกษาใหแยก 
ออกไปอีก ๑ โปรแกรม 

๒. ควรกลับไปทบทวนการใชช่ือหลักสูตร และจะเนนหนักทางดานไหน 
๓.  ในหลักสูตรควรมีวิชาการหาตลาดดวย 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบใหมีการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและ
พัฒนาการเกษตร  และมอบคณะเทคโนโลยีการเกษตรทบทวนเรื่องชื่อ ควรใหส่ือความหมายได
และควรจัดทําหลักสูตรใหครอบคลุมหลาย ๆ อยาง โดยใหแยกแขนงไดในหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 

 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๑ วันที่ ๑๐ ตุลาคม   ๒๕๕๑ 



 ๑๓

๕.๗   การคัดเลือกหรือประเมินบุคลากรเขาสูตําแหนงผูอํานวยการสํานกังานอธิการบดี 
 
       ผูชวยศาสตราจารยเสาวณี  ใจรักษ  รองอธิการบดี  ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)นําเสนอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑  วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบใหมี
การชะลอการคัดเลือกหรือประเมินการเขาสูตําแหนง  ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  เนื่องจาก
เปนตําแหนงที่มีความสําคัญยิ่งตอมหาวิทยาลัย  บุคคลที่จะมาดํารงตําแหนงตองเปนบุคคลที่มีความรู
ความสามารถ  จึงตองพิจารณาใหรอบคอบ  และเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๔/
๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๑  เห็นชอบใหมีการแตงตั้งรักษาการผูอํานวยการสํานักงาน
อธิการบดีและรักษาการรองผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที่ ๑๖ มกราคม ถึงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๑   ดังนั้นการชะลอการคัดเลือกหรือประเมินบุคคลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล จะมีผลทําใหตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีวางลง ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๑   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
 ๑ .  การคัด เลือกควรคัด เลือกจากบุคคลที่ดํ ารงตํ าแหนงระดับ  ๗   หรือคัดเ ลือกจาก 
ผูดํารงตําแหนงระดับ ๘ และมีประสบการณการทํางานมาแลวไมนอยกวา ๑ ป และคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ควรจะแตงตั้งกรรมการคัดเลือก โดยอาจเลือกผูทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกหรือ หัวหนาสํานักงานอธิการบดี หรือผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีในมหาวิทยาลัยใกลเคียง 
ก็ได  โดยควรแตงตั้งไปรักษาการในตําแหนงประมาณ ๖ เดือน  และเขาสูการประเมิน  อาจใชกรรมการ
ชุดเดิมก็ได  แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
 ๒.  มีการแตงตั้งใหอาจารยไปรักษาการผูอํานวยการมาแลวจํานวน ๔ ป  ขณะนี้มีบุคคลที่มี
คุณสมบัติเขาดํารงตําแหนงแลวเหตุใดตองมีการชะลอซึ่งเปนเหตุผลที่ขัดแยงกันในตัวเอง 
 ๓. ควรมีมาตรการที่ รัดกุมและมีการประเมินใหชัดเจน  เนื่องจากเปนตําแหนงที่สําคัญ 
ตองประสานงานทั้งมหาวิทยาลัย 
 ๔. ควรมีมาตรการกําหนดวาระการดํารงตําแหนง 
 ๕. ไมควรมีการชะลอ  ควรมีการแตงตั้งรักษาการและมีการประเมินที่เขมแข็ง  เพราะ ๔ ป 
ที่ผานมา   มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับตําแหนงนี้มาก  แตในขณะนี้จะชะลอไวกอนจึงไมสมเหตุสมผล 
 ๖. ตามหลักเกณฑของ ก.พ.อ. สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจแตงตั้งขาราชการพลเรือนใหมีตําแหนง
ที่สูงขึ้นโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. 
 
 
 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๑ วันที่ ๑๐ ตุลาคม   ๒๕๕๑ 



 ๑๔

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบใหดําเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคลเขาสูตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี  สําหรับแนวทางการประเมินมอบใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
ดําเนินการ 
 
 อธิการบดีขอปรึกษาวาขณะนี้มหาวิทยาลัยมีสายสนับสนุนจํานวน ๓ กลุม  คือ กลุมพนักงาน
มหาวิทยาลัยไมมีประสบการณ   ขาราชการพลเรือนที่มีประสบการณเปน ๒๐ ปแตมีระดับตําแหนงต่ํา  
และขาราชการที่โอนยายมาจากที่อ่ืนภายใน ๕ ป แตมีระดับตําแหนงสูง 
 
 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. ควรยึดหลักความสามารถ  ความเหมาะสมและประสบการณมากกวาระดับตําแหนง 
  ๒. ควรกําหนด ๒ สวน คือ ถาจะคัดเลือกขาราชการ ควรเปนไปตามหลักเกณฑของ 
ก.พ.อ.กําหนด คือ ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๗  หรือจะคัดเลือกตามกฎหมาย ก.พ.อ.ใหม ที่กําหนด
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ตองคัดเลือกจากประสบการณ 
  ๓. ควรแตงตั้งคณะกรรมการและดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

๑)  การคัดเลือกควรสํารวจวา  ในมหาวิทยาลัยมีบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เขาดํารง
ตําแหนงนี้ทั้งขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมีจํานวนกี่คน   

๒) แจงใหบุคคลที่มีคุณสมบัติเหลานั้นทราบวาใหสงเอกสารใหครบถวน   
๓) รวบรวมขอมูล 
๔)  คณะกรมการใหความเห็นคัดเลือก   
๕)  ประกาศรายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือก และใหกําหนดระยะเวลาทักทวง 

ในเวลาที่กําหนด 
   ๖) ใหรักษาการในตําแหนง  อยางนอย ๖ เดือน แลวจึงใหมีการประเมินเขาสู
ตําแหนง 
 
           ๕.๘   (ราง) คาํสั่งสภามหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ 
                        ประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
       เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมวาดวยรองศาสตราจารย ดร.ปรีชา เนาวเย็นผล  
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ประจําคณะวิทยาศสตรและเทคโนโลยี  ขอลาออกจากตําแหนงกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ตั้งแตวันที่ ๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๑  ซ่ึงคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดํา เนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวย 
คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๘ และ ขอ ๙ เรียบรอยแลว 

 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๑ วันที่ ๑๐ ตุลาคม   ๒๕๕๑ 



 ๑๕

 ดังนั้น คณบดีจึงนํารายช่ือเสนออธิการบดีเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง  
ตาม (ราง) คําส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี แทนตําแหนงวาง 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๖   นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
 มติสภามหาวทิยาลับ 
  อนุมัติคําส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประจํา 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ตั้งแตวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๑ โดยมีวาระเทากับวาระที่เหลืออยูของ 
ผูซ่ึงตนแทน 
 

๕.๙   (ราง) ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การประชมุสภามหาวิทยาลัย 
         (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 
 

       เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนํ า เสนอที่ประชุมวา   สืบเนื่องจากการประชุม 
สภามหาวิทยาลั ยในคราวประชุมครั้ งที่  ๙ /๒๕๕๑   เมื่ อวันที่  ๒๖  มิ ถุนายน  ๒๕๕๑  
สภามหาวิทยาลัยมีความเห็นสมควรปรับปรุงแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  เพื่อใหเหมาะสมเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการยิ่งขึ้น    โดยมอบ
ใหคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศฯ ไปพิจารณาดําเนินการ   

      บัดนี้  คณะกรรมการไดดําเนินการเรียบรอยแลว   จึงนําเสนอ  (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 
      รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๙   นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. หนา ๖๑ ขอ ๔ ใหแกไขขอความ  “ขอ ๗ (๓) ........  นับองคประชุม”  เปน  
“ขอ ๗ (๓) .........นับจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาประชุมครบองคประชุมหรือไม.......” 
  ๒. หนา ๖๒  ขอ ๗ วรรคสอง  ใหตัดขอความและใชขอความใหมดังนี้ 
   “ขอ ๑๒ การประชุมสภามหาวิทยาลัยจะตองมีผูมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนทั้งหมดตามมาตรา ๑๖  จึงจะครบองคประชุม” 

 
มติสภามหาวทิยาลัย 
 อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ตามที่แกไข 

 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๑ วันที่ ๑๐ ตุลาคม   ๒๕๕๑ 



 ๑๖

ระเบียบวาระที่ ๖  เร่ืองอื่น ๆ 
 
      ๖.๑  การรองทกุขเร่ืองคัดคานการมอบใหอธิการบดีรับการรองเรียน 
                     และรองทุกขไปพิจารณาดําเนนิการ 
   
  เล่ือนไปนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป 
 
 ๖.๒ การอุทธรณผลการประเมินผลงานวชิาการของผูชวยศาสตราจารยพิทยาภรณ  มานะจุต ิ
         
                    เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนาํเสนอที่ประชมุ ดังนี้                     
  ๑. ผูชวยศาสตราจารยพิทยาภรณ  มานะจุติ มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย
เพื่อขออุทธรณผลการประเมินของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ตามบันทึก
ขอความ ลงวันที่ ๒๘   กันยายน ๒๕๕๑    โดยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดรับหนังสือดังกลาว
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑  และนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ 
  ๒. ประเด็นที่ผูชวยศาสตราจารยพิทยาภรณ  มานะจุติขออุทธรณคือ  

      ๒.๑ ยอมรับผลการพิจารณาตลอดจนขอสังเกตในทุกประเด็น  โดยมีความเห็น 
วาขอสังเกตเหลานั้นจะสามารถปรับปรุงแกไขใหสมบูรณได   

           ๒.๒ ขอโอกาสในการไดปรับปรุงแกไขผลงานเนื่องจากการเสนอขอครั้งนี้
เปนไปตามขอบังคับฉบับเดิมที่กําหนดใหจัดสงผลงานวิชาการจํานวน ๒ เลม  หากตองเริ่มตน
จัดทําผลงานโดยใชขอบังคับฉบับใหม  จะตองจัดทําผลงานวิชาการจํานวน ๓ เลม  โดยเพิ่มงานวิจัย
ที่ตองมีการเผยแพรอีก ๑ เลม  ซ่ึงหมายถึงการตองใชเวลาที่ยาวนานขึ้นไปอีก  ในขณะที่ขาพเจา
เหลือเวลารับราชการอยูเพียง ๔ ปเศษ(ปจจุบันอายุ ๕๕ ป ๗ เดือน) ในการสงผลงานที่ผานมาของ
ขาพเจานั้นใชเวลาดําเนินการทุกขั้นตอนนานถึง ๒ ป ไมนับขั้นการพัฒนาผลงานของตนเอง 

          ๒.๓  ขอทบทวนผลการพิจารณาใหไดมีโอกาสแกไขผลงานและนําเขา 
สูกระบวนการพิจารณาในรอบที่ ๒  และคณะกรรมการเห็นวาผลงานยังคงไมเขาขายที่จะแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นได  ขาพเจาจะยินดีนอมรับผลการประเมินของคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการโดยไมมีขอทักทวงใดอีก 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๒  นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
 
 

 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๑ วันที่ ๑๐ ตุลาคม   ๒๕๕๑ 



 ๑๗

 มติสภามหาวทิยาลัย 
  ๑. รับเรื่องอุทธรณของ ผูชวยศาสตราจารยพิทยาภรณ  มานะจุติ  ตามขอบังคับ 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การพิจารณาตําแหนงวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ 
  ๒ .  ใหส ง เ รื่ อ งอุทธรณของผู ช ว ยศาสตราจารยพิทยาภรณ   มานะจุ ติ 
ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณาคําอุทธรณตอไป 
 
 ๖.๓ การปรับปรุงแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวยการสรรหาบุคคล 
                      เพื่อแตงตั้งเปนคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
 เล่ือนไปนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป 
 
 ๖.๔ เงินเพิ่มการครองชพีชั่วคราวของพนกังานมหาวิทยาลัย 
                    ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒  
 
       อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงนําเสนอที่ประชุมวา  ตามที่ 
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๑  วันที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๑  ไดอนุมัติใหจาย
คาตอบแทนคาครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยระหวางวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๑ - 
๓๐  กันยายน  ๒๕๕๑  และตามหนังสือดวนที่สุดที่  กค  ๐๔๒๗/ว ๑๐๓  ลงวันที่  ๑๙  กันยายน  
๒๕๕๑  เร่ืองการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางที่จางจากเงินนอกงบประมาณ  
แจงใหสวนราชการพิจารณาใหความชวยเหลือตามดุลพินิจของสวนราชการ  โดยใหมีผลตั้งแต
เดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๑  และยังคงมีการเบิกจายตอในปงบประมาณ  ๒๕๕๒  คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๑  วันที่  ๖  ตุลาคม  ๒๕๕๑  มีมติเห็นชอบใหมี
การจายเงินเพิ่มการครองชีพของพนักงานมหาวิทยาลัยปงบประมาณ  ๒๕๕๒  โดยใชหลักเกณฑ
ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  และวันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๑ 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๔  นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจายเงินเพิ่มการครองชีพสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยจากเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยใชหลักเกณฑตามมติคณะรัฐมนตรี 
ที่นําเสนอ 
 

 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๑ วันที่ ๑๐ ตุลาคม   ๒๕๕๑ 



 ๑๘

 ๖.๕ เงินเพิ่มคาตอบแทนพิเศษสําหรับขาราชการและลูกจางประจํา 
 
        อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงนําเสนอที่ประชุมวา  ตามที่ 
สภามหาวิทยาลัยมีขอเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๒๘  สิงหาคม  
๒๕๕๑  ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความชวยเหลือขาราชการและลูกจางประจําที่มีเงินเดือนต่ํา  
และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๑  วันที่  ๖  ตุลาคม  ๒๕๕๑  
มีมติเห็นชอบใหมีการจายเงินเพิ่มการตอบแทนพิเศษชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ  สําหรับ
ขาราชการและลูกจางประจํา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยมีหลักเกณฑ  ดังนี้ 

๑. ขาราชการและลูกจางประจําที่มีสิทธิรับเงินเพิ่มการตอบแทนพิเศษชั่วคราวตองเปน 
  บุคคลที่มีเงินเดือน  ณ  วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๑  ไมเกิน  ๒๐,๐๐๐  บาท 

๒. การกําหนดเงินเพิ่มการตอบแทนพิเศษชั่วคราวใหคํานวณจากฐานเงินเดือนปจจุบัน 
ที่ขาราชการและลูกจางประจําไดรับ 

๓. กําหนดวงเงินเพิ่มการตอบแทนพิเศษชั่วคราวท่ีขาราชการและลูกจางประจําไดรับ 
ไมเกิน  ๓,๐๐๐  บาท/เดือน/คน  โดยวงเงินดังกลาวใหนับรวมเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  และ  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๑   

๔. เงินเพิ่มการตอบแทนพิเศษที่ไดรับไมถือเปนเงื่อนไขที่จะตองไดรับทุกปงบประมาณ 
แตจะเปนไปตามความเหมาะสมในภาวะเศรษฐกิจและงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย 
 
 มติสภามหาวทิยาลัย 
  ๑. อนุมัติใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจายเงินเพิ่มการตอบแทนพิเศษชั่วคราวสําหรับ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและลูกจางประจํา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจาก
เงินรายไดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  เปนระยะเวลา ๑ ป 
  ๒. ใหมหาวิทยาลัยเบิกจายจากงบประมาณเงินรายไดที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
ไวแลวไปพลางกอน  หากงบประมาณไมเพียงพอใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในภายหลัง 
 
 ๖.๖ (ราง) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ 
                     บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย 
 
 เล่ือนไปนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป 
  

 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๑ วันที่ ๑๐ ตุลาคม   ๒๕๕๑ 



 ๑๙

 ๖.๗  การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
                        
         อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงนําเสนอที่ประชุมวา  สืบเนื่องจาก
มติสภามหาวิทยาลัยใหนํา เสนอเรื่องการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ  และสภามหาวิทยาลัยมีการ
อภิปรายและมีการตีความวากฤษฎีกาเปนเพียงแคความเห็นเทานั้น 
        ในการนี้มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการอภิปรายและมีขอ
หารือดังนี้ 

       ๑. ตัวอยางจากมติคณะรัฐมนตรีขอหนึ่งวา การตีความวินิจฉัยของคณะกรรมการ
กฤษฎีกานั้นสวนราชการตองนําไปปฏิบัติอยางหลีกเล่ียงมิได   หากการหารือของมหาวิทยาลัยและ
กฤษฎีกาตีความแบบนี้มหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการตามนี้หรือไม   

      ๒. การแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย  คุณสมบัติ หลักเกณฑ 
และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑โดยแกไขจากการแตงตั้ง
กรรมการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ เปน กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผูทรงคุณวุฒิ  ทําให
แตกตางจากการสรรหากรรมการอื่น ๆ ดังนั้นจึงเปนประเด็นคําถามวาทําไมไมมีการแตงตั้ง
กรรมการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 
 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. การยื่นเรื่องไปหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาเปนการหารือ ไมใชใหปฏิบัติตาม  
และสวนราชการเทานั้นที่มีสิทธิหารือ  สภามหาวิทยาลัยไมมีสิทธิหารือ  และมีผลเฉพาะสวน
ราชการ    
  ๒. การขอใหคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัย  เมื่อผลเปนอยางไรจะตองปฏิบัติตาม 
  ๓. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การไดมาผูทรงคุณวุฒิ   ตั้งแต
เดิมไมเคยใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา   
  ๔. มติคณะรัฐมนตรีหรือความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาไมถึงที่สุด ไมปฏิบัติ
ตามหรือปฏิบัติตามก็ไมผิดกฎหมาย  การที่เราจะปฏิบัติตามนั้นคือคําพิพากษาของศาลฎีกา   
  ๕.  การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิตองยอนกลับไปดู
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  จะพบวาไมจําเปนตองมีการสรรหาเปนการเลือก 
วิธีการเลือกจะเลือกอยางไรตองกําหนดในขอบังคับ 
 
 
 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๑ วันที่ ๑๐ ตุลาคม   ๒๕๕๑ 



 ๒๐

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบขอหารือของมหาวิทยาลัย 
 

๖.๘    ระดมความคิดจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
                       - แนวทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับพนักงานมหาวทิยาลยั 
 
  เล่ือนไปนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป 
 

๖.๙   การประชุมสภามหาวทิยาลัยคร้ังตอไป 
          
         การประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังตอไป วันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.  

ณ หองประเอื้องผ้ึง ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๔๕ น. 

 
       กนกวรรณ  พวงลังกา 

(นางกนกวรรณ  พวงลังกา) 
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูจดรายงานการประชุม 
 

  ถนัด    บุญชัย 
(อาจารยถนัด    บุญชัย) 

รองอธิการบดี 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผูตรวจรายงานการประชุม 
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